

Số: /BC-STP

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác phòng, chống mua bán người Quý I năm 2023

Thực hiện Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và Công văn số 519/CAT-TM ngày 13/3/2023 của Công an tỉnh về báo cáo công tác phòng, chống mua bán người Quý I năm 2023, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và kết quả tại đơn vị, Sở Tư pháp báo cáo như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác quán triệt, phổ biến giáo dục pháp luật

Thực hiện Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp và các văn bản có liên quan, theo đó Sở Tư pháp có một số nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người như: xây dựng văn bản; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; trợ giúp pháp lý...

Thời gian qua, Sở Tư pháp luôn xác định việc tham gia thực hiện công tác phòng, chống mua bán người là một trong những nhiệm vụ quan trọng để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn. Ngay từ đầu năm Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Tư pháp (Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 20/02/2023); Sở Tư pháp đã tham mưu cho Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành các văn bản như: Kế hoạch số 19/KH-HĐ ngày 13/3/2023 về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2023 và Công văn số 1323/HĐ-TGV ngày 29/12/2022 về hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Quý I năm 2023, trong đó có nhiệm vụ chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm và công tác phòng, chống mua bán người.

Theo đó, đã chú trọng việc hướng dẫn các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục tập trung quán triệt, phổ biến các văn bản hiện hành, liên quan thiết thực đến cán bộ và Nhân dân như: Hiến pháp; Bộ luật Hình sự; Bộ luật Tố tụng Hình sự; Bộ luật Lao động; Luật Phòng, chống mua bán người và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Tiếp cận thông tin; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật An ninh mạng...Việc tổ chức thực hiện

các văn bản trên góp phần tích cực thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người.

Ngoài các Văn bản trên, tại cơ quan Sở Tư pháp, Lãnh đạo Sở đã quán triệt, phổ biến và cung cấp thông tin về các văn bản của tỉnh cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động các văn bản về phòng, chống tội phạm ; phòng, chống mua bán người như: Kế hoạch số 487/KH-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư, Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 02/CT-TU ngày 04/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh ; Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ; Kế hoạch số 521/KH-UBND ngày 28/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị và Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48 và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 ; Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh triển khai Công văn số 1676/TTg-NC ngày 30/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người; Kế hoạch số 376/KH-UBND ngày 07/10/2022 của UBND tỉnh về triển khai Đề án « Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân » trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh...

Để quán triệt, phổ biến pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người, Sở Tư pháp đã tổ chức bằng nhiều hình thức như: tổ chức Hội nghị; sinh hoạt chuyên đề; thông qua Lễ Chào cờ; sinh hoạt Ngày Pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở; phổ biến thông qua Công thông tin điện tử của cơ quan và Bản Tin Tư pháp của Ngành...

2. Công tác xây dựng pháp luật

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan, Sở Tư pháp đã tham mưu có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Trong quý I năm 2023, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành 25 văn bản QPPL (trong đó có 9 Nghị quyết, 16 Quyết định), HĐND, UBND cấp huyện ban hành 11 văn bản QPPL Quyết định, cấp xã không ban hành văn bản QPPL.

Đã góp ý 31 dự thảo văn bản QPPL gồm 05 văn bản Trung ương và 26 của tỉnh. Tuy nhiên, Sở không thẩm định, góp ý dự thảo văn bản QPPL nào quy định trực tiếp về lĩnh vực phòng, chống mua bán người

3. Công tác hòa giải ở cơ sở

Xác định việc thực hiện tốt công tác tham mưu quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở sẽ góp phần tích cực bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ngay từ đầu năm Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cụ thể để triển khai nhiệm vụ này, trong đó có một số nhiệm

vụ trọng tâm như: Ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện; Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở bằng các hình thức phù hợp; Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; Hỗ trợ Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV; Tiếp tục chỉ đạo việc rà soát, củng cố các Tổ hòa giải đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại địa phương; Tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cho Hòa giải viên; chú trọng biên soạn, cấp phát tài liệu miễn phí cho Tổ hòa giải; Xây dựng các báo cáo về công tác hòa giải ở cơ sở. Việc thực hiện tốt các nhiệm vụ trên sẽ góp phần tích cực thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh, trong đó công tác phòng, chống tội phạm và công tác phòng, chống mua bán người.

4. Công tác trợ giúp pháp lý

- Quý I năm 2023, đã phối hợp với UBND, Phòng Tư pháp huyện Lộc Hà và 08 xã, thị trấn thuộc địa bàn huyện Lộc Hà tổ chức thực hiện công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý. Qua triển khai thực hiện công tác truyền thông tại địa bàn, UBND, Phòng Tư pháp huyện Lộc Hà và 8 xã, thị trấn thuộc địa bàn huyện Lộc Hà đã rất tích cực, chủ động phối hợp với Trung tâm trong việc tổ chức thực hiện hoạt động truyền thông và tư vấn pháp luật.

- Về số cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý

Trong quý I năm 2023, Trung tâm đã tổ chức 08 cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý.

- Về tài liệu tuyên truyền, phổ biến về trợ giúp pháp lý

Trong quý I năm 2023, Trung tâm đã, đang xây dựng 06 loại tài liệu pháp luật pháp miễn phí cho người dân. Tuy nhiên, trong các tài liệu này chưa có nội dung cụ thể về lĩnh vực pháp luật phòng chống mua bán người.

- Số vụ việc trợ giúp pháp lý:

Quý I năm 2023, đã tiếp nhận mới 62 vụ việc (33 vụ việc tham gia tố tụng, 29 vụ việc tư vấn hướng dẫn), đến thời điểm này chưa có vụ việc nào có nội dung liên quan đến lĩnh vực pháp luật Phòng, chống mua bán người.

II. MỘT SỐ HẠN CHẾ

1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và phổ biến pháp luật về lĩnh vực an ninh trật tự (trong đó có nhiệm vụ phòng, chống mua bán người) có lúc, có nơi còn hạn chế. Chưa lồng ghép kịp thời các nội dung liên quan pháp luật lĩnh vực này vào trong các chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

2. Xây dựng nội dung và ứng dụng đầy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL pháp luật phòng, chống mua bán người ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chậm.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

Thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương và của tỉnh về các nhiệm vụ phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người, thời gian tới Sở Tư pháp tập trung tham mưu UBND tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả cao các nhiệm vụ như sau:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cao Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 1427/QĐUBND ngày 15/5/2019 về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”; Kế hoạch số 487/KH-UBND, ngày 16/12/2020 về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư, Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 02/CT-TU ngày 04/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh; các Đề án về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh...

2. Tham gia xây dựng văn bản pháp luật về phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người (nếu có). Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu triển khai các Đề án do Trung ương và UBND tỉnh ban hành.

3. Tham mưu cho Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường các nhiệm vụ: ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, trong đó có lĩnh vực phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người nói riêng; sơ kết, tổng kết công tác PBGDPL trong đó có nhiệm vụ này (nếu có).

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở; chú trọng công tác hướng về cơ sở và việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần tích cực nâng cao nhận thức cho Nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người trong thời gian tới, Sở Tư pháp có một số kiến nghị, đề xuất như sau:

1. Kính đề nghị Ban chỉ đạo 138 của tỉnh tiếp tục quan tâm tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống mua bán người.

2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức thiết thực, trong đó tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với lĩnh vực này.

3. Cơ quan thường trực biên tập tài liệu tuyên truyền, thông báo các trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến mua, bán người để người dân biết, đề cao cảnh giác, tố giác khi phát hiện ra các vi phạm.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người Quý I năm 2023, Sở Tư pháp kính gửi Công an tỉnh tổng hợp vào báo cáo chung./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Lãnh đạo Sở Tư pháp;
- Lưu: VT; PBGDPL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đinh Văn Hồng